

# ขायกระทรวงการตุณลาม ภาคปชช.ไม่ แจ้งกลับกรรชกทรรพ์

## ชาวโคราชแห่ยื่นมือช่วยเด็กสาว แฉมีนักศึกษากฎจบัอีก2-3ราย

บริษัทตัวแทนลิขสิทธิ์การ์ตูนดังยืนยัน  
ไม่มีนโยบายล่อซื้อจับกุมเด็กสาวอายุ 15 ปี  
ทำกระทรวงชายที่โคราช กรมทรัพย์สินชี้  
ช่องถูกหลวงทำกระทรวง ♦ อ่านต่อหน้า 16

### ขायกระทรวง □ ต่อจากหน้า 1

การ์ตูนที่องกลับได้ฐานกรรชกทรรพ์ เด็ก  
สามารถที่องกลับได้ สอดคล้องกับทนายความ  
ระบุเข้าข่ายกรรชกทรรพ์ เร่งยื่นมือช่วยเด็ก  
สาว ขณะที่เครือข่ายภาคประชาชนรับไม่ได้  
กับกรณีที่เกิดขึ้น “เทวัญ” เชื้อเด็กขาดเจตนา  
ไม่มีความผิด เจ้าตัวรำให้ถามกลับทำแบบนี้

ทำไม มีผู้ชามาติดต่อสั่งซื้อกระทรวง เจาะจงทำ  
เป็นลายการ์ตูนลิขสิทธิ์เมื่อนำไปส่งให้ก็จับ  
เรียกค่าปรับ 5 พัน แต่สุดท้ายต้องจ่ายไป 5  
พันบาท

กรณีเด็กสาวอายุ 15 ปี นศ.ปวช. ชั้น  
ปีที่ 1 วิทยาลัยเทคนิคแห่งหนึ่ง ใน จ.นคร  
ราชสีมา ถูกตัวแทนลิขสิทธิ์การ์ตูนดังพาดำรวจ  
วางแผนล่อซื้อจับกุมสิ้นค้าละเมิดลิขสิทธิ์ หลัง

เด็กสาวคนดังกล่าวประดิษฐ์กระทรวงขายหาราย  
ได้พิเศษ แต่ติดรูปตัวการ์ตูนดังในกระทรวง จึง  
ถูกจับดำเนินคดีเรียกค่าปรับ 50,000 บาท ไม่  
เช่นนั้นจะถูกจำคุก 2 ปี นั้น

ความคืบหน้า เมื่อวันที่ 5 พ.ย. พ.ต.อ.  
กเชนทร์ แสนบุตตะ ผกก.สภ.เมืองนครราชสีมา  
กล่าวว่าเหตุการณ์นี้มีนายประจักษ์ โปธิผล  
ผู้รับมอบอำนาจจากบริษัท พอส อิงค์ จำกัด



### ◀ ยื่นมือช่วย...

นายณพจน์ ผลเจริญ  
กรรมการสภานาย  
ความ จ.นครราชสีมา  
พร้อมคณะ (ภาพ  
เล็ก) เข้าตรวจสอบ  
ข้อเท็จจริงกับตำรวจ  
สภ.เมืองนครราชสีมา  
เจ้าของคดี เพื่อหา  
ช่องทางช่วยเหลือ  
น.ส.เก๋ (นามสมมุติ)  
อายุ 15 ปี นศ.ปวช.  
ชั้นปี 1 ที่ทำกระทรวง  
การ์ตูนขายจนถูกจับ  
ข้อหาละเมิดลิขสิทธิ์  
สุดท้ายต้องจ่าย 5 พัน  
บาทให้ถอนแจ้งความ

และ บริษัท ชาน-เอกซ์ จำกัด แจกความร้องทุกข์พร้อมกับขอคำสั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจ ให้ช่วยติดตามจับกุมผู้จำหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ โดยผู้กระทำผิดเป็นเด็กสาวอายุ 15 ปี นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาแห่งหนึ่งที่กระทรวงพาณิชย์ได้พิเศษ จากนั้นได้นำตัวมาใกล้เกลี่ยกันที่โรงพัก ซึ่งคดีลิขสิทธิ์สามารถขอมความกันได้ ดำรวจจึงเป็นคนกลางช่วยทั้งสองฝ่ายใกล้เกลี่ยกัน จนสรุปจ่ายค่าเสียหายแค่ 5,000 บาท จากเดิมที่เรียกสูงถึง 50,000 บาท และตัวแทนลิขสิทธิ์ได้ถอนแฉความ อย่างไรก็ตาม ผกก ถึงประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะเด็ก-เยาวชน การจำหน่ายสินค้าใด ๆ ควรตรวจสอบให้ดีว่าสินค้าที่นำมาจำหน่ายละเมิดลิขสิทธิ์หรือไม่

ขณะที่ น.ส.เก๋ (นามสมมุติ) อายุ 15 ปี มีบ้านพักอยู่ใน ด.หนองไข่น้ำ อ.เมือง นครราชสีมา เปิดเผยด้วยอาการน้ำตาคลอว่า ตั้งใจทำกระถางขนมปังขายเพื่อหารายได้พิเศษ ช่วยลดภาระพ่อแม่ และได้โพสต์รูปลงขายในเฟซบุ๊กปรากฏว่ามีลูกค้าหลายคนติดต่อสั่งซื้อ ส่วนใหญ่จะเน้นสั่งทำเป็นลวดลายดอกไม้ แต่มีลูกค้าเป็นผู้ชายคนหนึ่งมาแปลก ๆ ติดต่อสั่งซื้อกระถางให้เน้นแฉะจงทำเป็นลวดลายการ์ตูนที่มีลิขสิทธิ์ เช่น กูมะ และแมวการ์ฟิลด์ ซึ่งตนไม่รู้ว่าเป็นผิดกฎหมาย จึงทำตามออเดอร์ของลูกค้าจำนวน 30 ชิ้น โดยนำกระดาษพิมพ์รูปการ์ตูนแปะติดที่หน้ากระถาง

ตนลงมือทำคนเดียวจนเลิกตื่น เพื่อให้ทันส่งลูกค้าแต่ขณะนำกระถางไปส่งให้คนสั่งซื้อ กลับถูกจับกุม ลักษณะเหมือนถูกถ่มน้ำแก้ม ด้วยการถูกล่อซื้อจับลิขสิทธิ์ ทั้งที่ปกติตนไม่ได้ประดิษฐ์กระถางลวดลายการ์ตูนลิขสิทธิ์อยู่แล้ว เพียงแต่ลูกค้ารายนี้จะแฉะสั่งออเดอร์ให้ตนทำกระถางลวดลายลิขสิทธิ์เพื่อที่จะล่อซื้อ แฉะเรียกค่าลิขสิทธิ์สูงถึง 50,000 บาท หลังถูกจับกุม รู้สึกเสียใจมาก ร้องให้ตลอดทั้งคืน ต้องมาเสียเงิน 5,000 บาท และอยากถามกลับตัวแทนลิขสิทธิ์ว่าทำไมถึงทำกันแบบนี้

ทางด้าน นายณพนธ์ ผลเจริญ กรรมการสภาทนายความ จ.นครราชสีมา พร้อมคณะเดินทางเข้าสอบถามข้อเท็จจริงกับ ร.ต.อ.อดิศักดิ์ ศรีสังข์สุวรรณ รอง สว.สอบสวน สภ.เมืองนครราชสีมา เจ้าของคดี เพื่อหาช่องทาง

ช่วยเหลือด้านกฎหมายกับ น.ส.เก๋ เบื้องต้นทราบว่าเด็กสาวได้จ่ายเงินค่าเสียหายให้กับตัวแทนบริษัทลิขสิทธิ์ไปแล้วเป็นเงิน 5,000 บาท แต่มีประเด็นน่าสนใจว่าพฤติการณ์ที่มีคนสั่งให้เด็กทำกระถางลวดลายการ์ตูนคนสั่งออเดอร์ รู้เห็นเป็นใจกับตัวแทนบริษัทลิขสิทธิ์หรือไม่ หรือเป็นพวกเดียวกัน

ในลักษณะเป็นการสั่งให้ทำ แล้วนำมาเป็นของกลางในการจับกุมเรียกเรื่องค่าเสียหาย ซึ่งหากพิสูจน์ได้ว่าเป็นตัวแทนลิขสิทธิ์สั่งให้ทำก็ไม่เข้าข่ายผิดกฎหมายลิขสิทธิ์ เด็กสาวจะไม่มีผิด จากนั้นตัวแทนลิขสิทธิ์มีการเรียกค่าเสียหายจากเด็กสาวตรงนี้อาจเข้าข่ายความผิดฐานกรรโชกทรัพย์ จึงต้องมาหาหลักฐานว่า ผู้ที่สั่งให้เด็กทำกระถางการ์ตูนเป็นคนของบริษัทลิขสิทธิ์หรือไม่

ทางด้าน นายสมชาย ลิจิตวรศิริ ตัวแทนภาคประชาชน อ.เมืองนครราชสีมา เปิดเผยว่ากรณีที่เกิดขึ้นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ไม่ได้และเห็นใจสงสารเด็กที่ตกเป็นเหยื่อถูกตัวแทนลิขสิทธิ์การ์ตูน สั่งให้เด็กสาวทำกระถางลิขสิทธิ์การ์ตูนมีการวางเงินมัดจำ นัดส่งสินค้า และแสดงตัวถูกจับกุม ลักษณะทำเป็นขบวนการ ซึ่งโดยเจตนาเด็กสาวไม่ได้ตั้งใจทำเองแต่มีคนสั่งออเดอร์ให้ทำ เรื่องนี้ภาคประชาชนโคราชต่างแสดงความเห็นใจเด็กสาว มีหลายคนแสดงความประสงค์จะช่วยเหลือโดยขอซื้อกระถางใบละ 5,000 บาท เพื่อทดแทนค่าเสียหายที่จ่ายไป และอยากเรียกร้องให้กลุ่มตัวแทนลิขสิทธิ์การ์ตูนชื่อดังหยุดพฤติกรรมลักษณะนี้เพราะมีรายงานว่า มีนักศึกษาถูกจับกุมลักษณะเดียวกันนี้อีก 2-3ราย ซึ่งอาจเข้าข่ายเป็นการดบทรัพย์หรือกรรโชกทรัพย์

ขณะเดียวกันผู้สื่อข่าวได้โทรฯไปสอบถามไปยังนายประจักษ์ ผู้รับมอบอำนาจจากบริษัทที่เข้าจับกุมกระทรวงลิขสิทธิ์ได้รับการยืนยันว่าเริ่มแรกเห็นก่อนที่จะเข้าจับกุม ทางเราเห็นว่ามีการโพสต์ขายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์และมีการพูดคุยได้ตอบกันชื่อขายกัน จึงดำเนินการวางแผนจับกุมขอคำสั่งตำรวจเข้าจับกุม พร้อมหลักฐานต่าง ๆ ตามขั้นตอน กระทั่งจับตัวน้องมาได้พร้อมของกลางส่วน

หนึ่ง ซึ่งหลังถูกจับกุมก็พบว่าของเด็กและทางญาติ ๆ มาขอความเห็นใจ เธอก็เห็นว่ายังเป็นเด็ก จึงไม่ขอดำเนินการอะไร และยอมถอนแฉความ เพียงเรียกร้องค่าเสียหายแค่ 5,000 บาท โดยไม่มีการดำเนินคดีกับเด็กแต่อย่างใด ซึ่งทางญาติยินยอมและไม่ได้อึดใจอะไร

ในขณะที่ยกเหตุวิญญู ธิปต์พลดม รต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่าจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เด็กถูกจ้างทำของและผู้นำตัวมาจับกุมเด็กกว่าละเมิดลิขสิทธิ์นั้น ต้องตรวจสอบว่าบุคคลดังกล่าวเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์จริงหรือไม่ ทั้งนี้ตนมองว่าเด็กในวัย 15 ปี น่าจะอยู่ในข่ายที่ตำรวจต้องพิจารณาตามกฎหมายเยาวชน หากข้อเท็จจริงปรากฏว่าเป็นการไปจ้างทำของ แล้วนำตัวมาจับกุมเพื่อหวังเงิน 50,000 บาท นั้น เข้าข่ายการกรรโชกทรัพย์ ส่วนตัวมองว่าเด็กไม่น่าจะมีความผิด เพราะหากตนเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ และไปจ้างเขาทำซึ่งเด็กก็ไม่ทราบว่าลิขสิทธิ์ ขาดเจตนาในแง่ของกฎหมายอาญาที่คำนึงเจตนาเป็นหลักอยู่แล้ว ทั้งนี้ตนได้สั่งการให้นายชงชัย ลืออดุลย์ เลขารมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ที่เป็นอดีตผู้ว่าฯ นครราชสีมา เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริง

“ไม่เข้าใจว่าทำไมเจ้าหน้าที่ไม่ไปดูที่ข้อกฎหมาย ไปจับเด็กอายุ 15 ปี ผมก็ว่าทำเกินไปไม่ทราบว่ามีการจับหรือไม่ ถึงต้องทำกันขนาดนั้น” นายเทวัญ กล่าว

เช่นเดียวกับ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม กล่าวว่าตนมอบหมายให้ยุติธรรมจังหวัด เดินทางไปพบกับเด็กหญิงรายดังกล่าวเพื่อสอบถามข้อเท็จจริงเพิ่มเติม และให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย แล้วต้องการนำข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องการล่อซื้อมาเป็นตัวอย่างว่าถูกต้องเหมาะสมตามข้อกฎหมายหรือไม่ อีกทั้งหากมีการล่อซื้อเพื่อให้ได้มาซึ่งพยานหลักฐานที่ไม่บริสุทธิ์นั้น จะส่งผลกระทบต่อผู้แจ้งด้วย ถ้าเด็กไม่ได้ทำ หรือไม่เคยทำเลย แล้วอยู่ดี ๆ มีคนไปจ้างให้ผลิต ต่อมาก็ไปแจ้งจับว่ากระทำความผิดแบบนี้คงไม่ถูกต้อง อาจเข้าข่ายการได้มาซึ่งหลักฐานที่ไม่บริสุทธิ์ย่อมมีผลทางคดีแน่ ทั้งนี้หากผู้ปกครองของเยาวชนรายดังกล่าวคิดว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือต้องการความช่วยเหลือทางกฎหมาย สามารถเข้ายื่นหนังสือขอ

ความเป็นธรรมกับคน ผ่านศูนย์ยุติธรรมสร้าง  
สุขได้ตลอดเวลา

ในขณะที่ น.ส.นุสรา กาญจนกุล รอง  
อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กล่าวถึงกรณีนี้  
ว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญา กำลังรวบรวมข้อ  
เท็จจริงที่เกิดขึ้นและเตรียมเชิญผู้ที่เกี่ยวข้อง  
มาชี้แจง แต่หากเจ้าของลิขสิทธิ์ เป็นผู้ที่สั่งให้  
เด็กวัย 15 ปี ทำกระถางลายการ์ตูนขึ้นมาเพื่อ  
ล่อซื้อจริง ไม่ถือว่าเด็กกระทำความผิด  
เนื่องจากเด็กไม่ได้มีเจตนาทำกระถางลิขสิทธิ์  
จำหน่ายตั้งแต่แรกอยู่แล้ว

นอกจากนี้เด็กสามารถฟ้องกลับ  
ตัวแทนเจ้าของบริษัทลิขสิทธิ์ที่เป็นผู้สั่งสินค้า  
ได้ เนื่องจากมีการข่มขู่กรรโชกทรัพย์ให้เด็ก  
ชดเชยค่าเสียหาย ซึ่งอาจจะต้องมีทนายความ  
เข้ามาช่วยในส่วนนี้

สำหรับกรณีดังกล่าวขอฝากเตือนให้กับ  
ประชาชนทั่วไปที่รับจ้างผลิตสินค้าหากมีผู้จ้าง  
ให้ผลิตสินค้าที่มีลิขสิทธิ์ควรสอบถามรายละเอียด  
ว่าเป็นสินค้าที่มีลิขสิทธิ์หรือไม่ หรือหาก  
เป็นสินค้าที่มีลิขสิทธิ์ควรขออนุญาตหรือ  
มีการเซ็นเพื่อว่าจ้างเพราะจะเป็นหลักฐานที่  
ช่วยป้องกันได้หากมีปัญหากตามมาภายหลัง

“ตอนนี้กรมได้ร่วมมือกับหน่วยงาน  
ต่าง ๆ เช่น สถาบันการศึกษา สำนักงานตำรวจ  
แห่งชาติ เป็นต้น เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน  
กลุ่มเยาวชนได้รับรู้เกี่ยวกับกฎหมายลิขสิทธิ์  
และโทษต่าง ๆ”

อย่างไรก็ตามเบื้องต้นอยากฝากเตือน  
ไปยังตัวแทนเจ้าของลิขสิทธิ์หรือเจ้าของ  
ลิขสิทธิ์รายอื่น ๆ ว่าหากใช้ช่องโหว่ของ  
กฎหมายในการกระทำในลักษณะนี้จะต้องพบกับ  
ความกดดันในเชิงสังคม และอาจถูกดำเนิน  
คดีกลับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุ้มครองยังเป็นเด็กที่  
มีความรู้เท่าไม่ถึงการณ์

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าทางบริษัท ที.เอ.  
ซี.คอนซูเมอร์จำกัด (มหาชน) ในฐานะ  
ตัวแทนลิขสิทธิ์ ของบริษัท San-X ประเทศ  
ญี่ปุ่น ตั้งแต่ปี 2560 โดยครอบคลุมประเทศ  
ต่าง ๆ ดังนี้ ไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย กัมพูชา  
เมียนมา ลาว และเวียดนาม ได้แจ้งผ่านเฟซบุ๊ก  
ของบริษัทฯ ให้ทราบรายละเอียดโดยทั่วกันว่า  
ไม่ได้มอบหมายให้ผู้ใดทำการจับลิขสิทธิ์ผิด  
กฎหมายแต่อย่างใด ตามข่าวที่ก่อให้เกิดความ  
เข้าใจผิด ซึ่งตอนนี้ทางบริษัทฯ ได้ปรึกษาฝ่าย  
กฎหมายและมอบหมายให้ทนายความ ดำเนิน  
การสืบหาความจริงในกรณีที่เกิดขึ้นเพื่อจะได้  
ปฏิบัติอย่างถูกต้องและเป็นธรรมกับทุกฝ่าย  
หากมีความคืบหน้าอย่างไร บริษัทฯ จะแจ้ง  
ข้อมูลให้ทราบโดยทั่วกันผ่านทางเว็บไซต์  
และสื่อออนไลน์ ซึ่งทางบริษัทฯ ขอให้ทุกฝ่าย  
มั่นใจว่าบริษัทฯ จะดำเนินการอย่างถูกต้องและ  
เป็นธรรมโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี.